



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษี
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น

เพื่อให้วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่กำหนดนั้น มีความชัดเจน มิให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการตีความกฎหมายของภาคเอกชนเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ การยกเว้นภาษีนำเข้า และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐในการถือปฏิบัติต่อไป โดยคำนึงถึงความร่วมมือทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสำคัญ รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลดิจิทัล จึงสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมข้างต้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้ ดังนี้

๑. การขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลเป็นการรับรองข้อเท็จจริงว่า ผู้ขออนุมัติ มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่นเท่านั้น มิใช่คำสั่งทางปกครอง ที่ก่อให้เกิดสิทธิตามกฎหมายแต่ประการใด สำหรับการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จะต้องปฏิบัติ และผ่านการพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรอีกชั้นหนึ่ง

๒. การยื่นคำขอออกหนังสือรับรองให้ยื่นตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๒.๑ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ

๒.๒ วิธีการยื่นเอกสารให้ดำเนินการ ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บรรดาวิธีการ และหลักเกณฑ์ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมใดที่ระบุไว้แล้วในประกาศนี้ หรือขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐพล รังสิตพล)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม